

Đại hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam XXXVIII - Lần thứ 38

tại Oklahoma City

July 6-7/2018



*Một đời trung liệt màu Mũ Đỏ
Muôn thuở anh linh sắc Cờ Vàng. (NVL)*

Oklahoma - Trong bầu không khí phấn khởi và đoàn kết, Đại hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam lần thứ 38 với chủ đề “Hoàng Hoa Thám: Chôn Cũ Ta Về” tại Oklahoma City đã diễn ra trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, 6-7 tháng 7 năm 2018.



Trên 300 Mũ Đỏ và gia đình từ 26 Chi hội trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, và 5 cựu chiến binh Nhảy Dù từ Việt Nam bay qua tham dự, cùng toán cố vấn Mỹ Team 162 tạo nên một sắc thái đặc biệt trong ngày đại hội của Sư Đoàn Nhảy Dù, một binh chủng lẫy lừng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Những cánh dù bạc màu sương gió trong bộ quân phục tác chiến màu áo hoa rừng, hôm nay gặp lại nhau đây, chiếc mũ đỏ vẫn trên đầu tóc bạc-lông không bạc, sắt son còn mãi với giang san, từ tám hướng bốn phương trời mây bay về đây phò hội, họ đến không phải vì định mệnh đã an bài, mà là trở về mái nhà xưa giống hệt như chủ đề “Hoàng Hoa Thám, chôn cũ ta về”. Ngày xưa bao thanh niên thế hệ ra đi giữ nước từ quân trường Quang Trung, Đồng Đế, từ vũ đình trường Diên Hồng trên đồi Tăng Nhơn Phú của Thủ Đức hay Võ Bị Đà Lạt, Nha Trang của Hải Quân, thì trại Hoàng Hoa Thám, Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù, nơi niềm mơ ước đọng lại của bao thanh niên thời chiến, nơi những đứa con của thần chiến thắng Micae mang lời thề Bảo Quốc An Dân được đời ban cho danh hiệu Thiên Thần Mũ Đỏ, đã tận lực đi hết đoạn đường chiến binh, trầm mình trong cơn binh lửa, và cuối cùng bị bức tử khi đang bảo vệ thủ đô Sài Gòn trong Ngày Quốc Hận 30/4/1975.

Hầu hết anh em đã về hưu, tóc bạc gần hết, ở trong binh chủng mê hoặc đến kỳ lạ này, không một chút gì thay đổi từ phong cách đến hành xử như thời trai trẻ, cái hấp lực này đã lan rộng đến giới trẻ và cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nhìn các cháu hân hoan đội trên đầu chiếc mũ đỏ, làm chúng tôi hình dung ngày nào người lính mang bầu nhiệt huyết đi hết đoạn đường khổ nạn của dân tộc, rồi lưu vong ra hải ngoại, thấm thoát đã 43 năm xa xứ, mới đó mà đã 38 kỳ đại hội.

Chương trình đại hội chia ra hai phần do MC Phạm Đình Minh điều hành tổng quát, Nguyễn Tấn Vinh phụ trách nghi lễ, và Nguyễn Đình Cơ phụ trách văn nghệ. Tối Thứ Sáu là tiền hội ngộ tại nhà hàng Hypalace Restaurant dành riêng cho anh em Nhảy Dù và gia đình với khoảng 350 người tham dự. Hai câu đối “*Một Đời Trung Liệt Màu Mũ Đỏ - Muôn Thuở Anh Linh Sắc Cờ Vàng*” treo hai bên sân khấu và ở giữa là huy hiệu Nhảy Dù là biểu tượng trung trinh của người lính Mũ Đỏ nguyện sống chết vì lá cờ vàng tổ quốc cho đến hơi thở cuối cùng. Sau khi Cha tuyên úy Joseph Vũ Minh cử hành nghi thức tưởng niệm anh em Mũ Đỏ đã hy sinh vì tổ quốc, cầu nguyện cho Thương Phế Bình và anh em Nhảy Dù còn ở lại tại quê nhà được nhiều sức khỏe, rồi ban phép lành cho bữa ăn. Anh em Mũ Đỏ đã tận tình chén chú chén anh qua bữa tiệc đậm đà tình chiến hữu, nhắc nhau những kỷ niệm thời chinh chiến và những cánh dù đã nằm xuống trong tiếc thương. Sáng sớm Thứ Bảy, tại Tượng Đài Việt Mỹ Oklahoma, đường Classen trong khu Asian District, lễ chào quốc kỳ, đặt vòng hoa tưởng niệm và an vị di ảnh 5 vị tướng đã tuấn tiết, có sự hiện diện của quý niên trưởng Nhảy Dù, Ban chấp hành Trung Ương GĐMĐVN, các chi hội, Chủ tịch cộng đồng Oklahoma, Đỗ Minh và một số các vị đại diện quân binh chủng VNCH tại địa phương, cùng hai cơ quan truyền thông báo chí đến từ Dallas là đài SBTN và Bút Việt News. Sau đó tất cả di chuyển đến Khách sạn Wyndham Garden Hotel khai mạc đại hội. Chương trình nghị sự do MC Võ Phú Hiệp điều hành, diễn tiến qua các phần báo cáo đối nội và đối ngoại của Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GĐMĐ Trung ương và bốn vị phó chủ tịch đặc trách 4 vùng, cùng các ban trực thuộc như báo cáo tài chánh của Mũ Đỏ Bùi Quang Thống, báo cáo của Mũ Đỏ Lê Mậu Súc, đặc trách Thương Phế Bình Nhảy Dù trong đó có cả việc yểm trợ cho Thương Phế Bình ngoài binh chủng. Báo cáo của Đặc San Mũ Đỏ với Trưởng ban biên tập Phạm Đồng. Đặc biệt lần đầu tiên năm nay không có báo cáo của các chi hội tham dự vì địa phương không có gì đặc biệt, ngoại trừ Chi hội nam California cử Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ là Trưởng ban điều hành tổ chức đại hội 39 sang năm, lên báo cáo sơ lược chương trình và nơi chôn tổ chức, phương tiện di chuyển, đón tiếp, và du ngoạn khá hấp dẫn tại Trung tâm thiên văn, và Trung tâm không gian tại Los Angeles, du ngoạn Hàng không mẫu hạm Midway tại San Diego, dự trừ riêng đại hội vào hai ngày 30-31 tháng 8, năm 2019, còn các ngày khác, chương trình sẽ thông báo sau.

Đại hội bàn thảo khá sôi nổi về một số vấn đề, đặc biệt là đề nghị thành lập “Hậu Duệ Nhảy Dù” do Mũ Đỏ Nguyễn Đình Cơ, Chi hội trưởng Chi hội Dallas/Fort Worth đề

xuất, đại hội gơ tay bỏ phiếu chấp thuận ghi vào nội quy; Mũ Đỏ Nguyễn Đình Cơ được cử đặc trách Hậu Duệ GĐMĐ Trung ương, và mỗi chi hội đều xúc tiến thành lập một Ban hậu duệ tại địa phương bao gồm hậu duệ Nhảy Dù và con em chiến sĩ các đơn vị VNCH nếu các cháu muốn gia nhập. Sau đại hội, một thánh lễ Tạ Ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (Thánh Michael) là thánh tổ của binh chủng Nhảy Dù VNCH do Cha tuyên úy Joshep Vũ Minh chủ lễ tại thánh đường Thánh André Dũng Lạc.

Buổi chiều cùng ngày, một bữa tiệc mừng đại hội thành công được tổ chức tại nhà hàng nói trên với khoảng 600 người tham dự, có thêm một số các ban ngành quân dân cán chính tại địa phương. Bác sĩ Chủ tịch GĐMĐVN, Nguyễn Quốc Hiệp và Trưởng ban tổ chức cũng là Chi hội trưởng Oklahoma, Lê Mậu Súc đã trao các bằng lưu niệm cho quý niên trưởng Mũ Đỏ Nguyễn Văn Tường, Bùi Đức Lạc, Bùi Quyền, Trần Văn Trực, Trần Công Hạnh, cố vấn, cùng các chi hội và thiện nguyện viên có công giúp cho đại hội thành công, tiếp theo là cắt bánh sinh nhật 38 năm, và văn nghệ quân đội khá hào hứng. Trong đó Tina Đỗ hát bài Hallelujah của cựu chiến binh Sailor Jeri được Mũ Đỏ Long Khánh cải biên để ca ngợi cố vấn Teams 162 đã cùng chiến đấu, hy sinh và thủy chung với đoàn quân Mũ Đỏ.

Trong hai ngày đại hội có nhiều bài phát biểu khá dài và trong khuôn khổ của bài báo chúng tôi chỉ xin tóm gọn, Trưởng ban tổ chức, Lê Mậu Súc đã cảm tạ mọi sự hiện diện và đóng góp tinh thần và vật chất giúp cho đại hội thành công tốt đẹp như chủ đề ngày hôm nay, trong bối cảnh đồng bào trong nước biểu tình chống luật đặc khu và an ninh mạng, nguyện cầu hồn thiêng sông núi, và anh linh chiến sĩ quốc gia độ trì cho tự do dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải sớm về với quê hương Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp nói về ý nghĩa của danh xưng Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam, là một đại gia đình, một dòng máu, một thể thống nhất, thân thiết như anh em cùng một cha mẹ, trên kính dưới nhường thương yêu nhau là đặc tính của anh em Nhảy Dù. Trong quá khứ chúng ta đoàn kết cùng các quân binh chủng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, rồi bị bức tử, chế độ cộng sản Việt Nam bằng đường lối chính trị sai lầm đang tàn hại dân tộc ta, chúng là tay sai Trung cộng - là nước đã vươn cánh tay thống trị đến Phi Châu, Sri Lanka, Lào và Campuchia, và sắp đến là Việt Nam, chúng ta hy vọng Hoa Kỳ sẽ cứng rắn hơn trong việc ngăn cản Trung cộng bành trướng tại Biển Đông, xin nghiêng mình tưởng nhớ người lính quốc gia và các vị tướng lãnh, và chiến sĩ Mũ Đỏ đã hy sinh vì tổ quốc.

Chủ tịch Team 162, Barry Schupe và phụ tá Ray Rhoades ca ngợi tinh thần phục vụ của binh chủng Nhảy Dù VNCH để lại một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, và nói chúng tôi rất hãnh diện phục vụ cạnh một đơn vị kiệt xuất có khả năng đặc biệt như thế, đã có hơn 20,000 chiến sĩ Nhảy Dù và 30 cố vấn Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến, các bạn đã chiến đấu chống cộng sản trên 25 năm với bao chiến tích oai hùng, nay quốc gia của các bạn cần có một chế độ tự do dân chủ để phát triển, thế hệ nối tiếp của các bạn đã

thành công ngoạn mục tại Hoa Kỳ nói lên truyền thống đoàn kết theo bước cha ông, xin chúc mừng đại hội lần thứ 38, Nhảy Dù Cố Gắng.

Chủ tịch cộng đồng Oklahoma, nói chúng tôi hân hoan chào mừng quý vị đã chọn Oklahoma City làm nơi tổ chức đại hội, xin chúc quý vị thành công tốt đẹp, xin nghiêng mình trước tinh thần anh dũng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của quân lực VNCH nói chung và binh chủng Nhảy Dù nói riêng để lại tấm gương sáng ngời trong quân sử, chế độ cộng sản độc tài hèn với giặc ác với dân trước sau gì cũng phải sụp đổ. Bài phát biểu của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, Đại úy Hải quân Hoa Kỳ, Đức Phạm cũng là con trai của Mũ Đỏ Phạm Đình Minh xin ghi ơn tinh thần yêu nước của các chú các bác trong quân đội để bảo vệ tổ quốc Việt Nam, để lại tấm gương hy sinh dũng cảm, là nguồn cảm hứng cho thế hệ đi sau như cháu hăng hái dấn thân phục vụ, đặc biệt là trong quân đội, xin chúc mọi sự tốt lành đến cho quý vị và các bạn hiện diện nơi đây.

Bên lề đại hội ghi nhận nhiều chuyện vui và ngôn ngữ đầy ẩn tượng mà chỉ Nhảy Dù mới có, nhiều anh chị em đã đến sớm ngày Thứ Năm và ra về trễ ngày Thứ Hai để tham dự thêm một vài “mini đại hội” tại các tư gia Mũ Đỏ, gọi là “tiền của tiền đại hội” và “hậu đại hội” theo lời thỉnh cầu khẩn thiết của các khổ chủ nhằm giúp họ thanh toán gấp các mục tiêu đã ẩn nấp lâu ngày trong các két bia hay làm sạch một số chai lọ của các đại gia Hennessy và Martel mà diễn nôm gọi là “uống cạn ly này, lấy thêm chai nữa” cho trọn tình chiến hữu mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần. Mũ Đỏ Võ Phú Hiệp còn cao hứng tuyên bố dự định thành lập “Hệ Phái Cognac” chỉ tiếp nhận thành viên hội đủ ba tiêu chuẩn, là chuyên lãnh lương tháng của tonton Trump, chán work, và khoái nốc. Nhiều phu nhân theo chồng đi phỏ hội đêm vào casino hỏi chỗ nào kéo máy 1 cent, chọn được chỗ rồi lạnh lùng hạ quyết tâm rất hào phóng “không thua không về”, xong bắt đầu phát chẩn. Trước khi chia tay, Trưởng ban tổ chức đại hội sang năm, Hoàng Tấn Kỳ còn dụ khị, qua năm nhớ đi phỏ hội California vì chương trình... dài ngày hơn mọi đại hội vì sau đó là ngày Labor Day, cả tuần lặn, chắc chắn sẽ vui hơn, đông hơn, nhớ... đừng bệnh, và lẽ dĩ nhiên nhớ... để dành tiền mua vé máy bay, tận tình hết chỗ nói. Nhảy Dù thật đúng là chiến đấu tận tình và sống hết mình.

Đại hội Nhảy dù kỳ 39 tổ chức vào năm 2019 tại nam California, và đại hội 40 tại Ohio năm 2020, chương trình chi tiết sẽ thông báo sau.

Mũ đỏ Nguyễn văn Lập



Nguồn: Internet eMail by MD Trần Hồng Minh chuyển

*Đăng ngày Thứ Năm, July 12, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*